



HỖ TRỢ GIÁO DỤC CHO CON QUÝ VỊ BẰNG INTERNET TẠI NHÀ

Chính phủ Úc đã xác lập Sáng Kiến Mạng Băng Tàn Rộng (Broadband) cho Học Sinh để cung cấp **internet tại nhà miễn phí** trong một năm cho tối đa 30.000 gia đình có con em đang trong độ tuổi đến trường mà chưa được kết nối mạng.

Đây là một biện pháp mục tiêu giá rẻ để tăng cường cơ hội giáo dục và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số. NBN Co đang dẫn đầu việc thực thi sáng kiến này.

Sáng Kiến Mạng Băng Tàn Rộng cho Học Sinh có thể giúp gì cho con quý vị?

Những trẻ có thể học trực tuyến tại nhà như một phần trong chương trình giáo dục của các em, sẽ có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động trong lớp hơn.

Việc truy cập Internet tốc độ cao tại nhà cũng có thể hỗ trợ để trẻ xây dựng các kỹ năng kỹ thuật số, học sử dụng Internet một cách an toàn và tham gia vào một thế giới phụ thuộc nhiều vào công nghệ kỹ thuật số.

Gia đình tôi có đủ điều kiện cho chương trình Sáng Kiến Mạng Băng Tàn Rộng cho Học Sinh không?

Để đủ điều kiện, các gia đình phải:

- ✓ Có con em sống trong gia đình và đang theo học tại một trường học ở Úc vào năm 2023.
- ✓ Không có dịch vụ internet Mạng Băng Tàn Rộng Quốc Gia tại nhà. Việc có dịch vụ internet di động không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện.
- ✓ Được giới thiệu bởi một tổ chức được chỉ định. Tính đủ điều kiện sẽ bao gồm việc xem xét liệu trẻ có quyền truy cập vào thiết bị cũng như có đủ các kỹ năng kỹ thuật số để sử dụng Internet một cách an toàn hay không.



- ✓ Sống ở một nơi có thể truy cập Mạng Băng Tàn Rộng Quốc Gia thông qua kết nối tiêu chuẩn – sẽ có dịch vụ kiểm tra điều kiện này cho quý vị.

Cách thức vận hành Sáng Kiến Mạng Băng Tàn Rộng cho Học Sinh?

Các gia đình sẽ được xác định và liên hệ trực tiếp (thông qua phụ huynh/người chăm sóc) bởi các trường học, cơ quan giáo dục, tổ chức từ thiện và các tổ chức cộng đồng tham gia sáng kiến - đây là những tổ chức được chỉ định.

Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ internet tại nhà miễn phí trong vòng một năm thông qua nhà cung cấp dịch vụ internet thành viên trên Mạng Lưới Băng Tàn Rộng Quốc Gia. Các nhà cung cấp internet này sẽ có quy trình từng bước của riêng họ để giúp quý vị kết nối, quy trình này có thể yêu cầu quý vị cung cấp giấy tờ nhận dạng.

Sau khi quý vị đăng ký, nhà cung cấp internet sẽ giúp quý vị thiết lập kết nối. Chương trình sáng kiến không bao gồm các thiết bị như máy tính hoặc máy tính bảng. Các thành viên khác trong gia đình có thể sử dụng dịch vụ internet được cung cấp thông qua chương trình sáng kiến này.

Khoảng thời gian một năm sẽ bắt đầu kể từ ngày dịch vụ của quý vị được kích hoạt với nhà cung cấp dịch vụ internet thành viên mà quý vị đã chọn. Khi kết thúc thời hạn một năm, nếu không có đồng thuận của quý vị, nhà cung cấp internet của quý vị sẽ không được chuyển quý vị sang dịch vụ trả phí. Chính Phủ Úc đang xem xét các lựa chọn sau thời gian miễn phí một năm.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về chương trình sáng kiến này ở đâu?

Để biết thêm thông tin về Chương Trình Sáng Kiến Băng Thông Rộng cho Học Sinh, hãy truy cập www.infrastructure.gov.au/SSBI